

ข่าวภาคพิเศษ

ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๗๔๔๑

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

หน้า ๘

**“ฝ่าย พี่ชายที่เพิ่งส่งเสริมยิงถอยหลัง  
เข้าคลองจริงหรือ?”**

● บุญเทียม ตีฆฎแยม

ไม่มีใครจะปฏิเสธได้เลยว่าฝ้าย เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญแม้แต่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ก็ตาม จากสถิติขององค์การอาหาร และ เกษตรแห่งสหประชาชาติ ปรากฏว่า มีผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิต ฝ้ายเป็นจำนวนถึง ๑๔๕ ล้านคน ส่วน ใหญ่ของประชากร ในจำนวนนี้เป็น ประชากรใน ประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่ง ทออีก ๔๕ ล้านคน อย่างไรก็ตามแม้ว่า ในภาวะปัจจุบัน อุตสาหกรรม สิ่งทอ จากฝ้ายกำลังเผชิญ กับการแข่งขันกับ เส้นใยสังเคราะห์ก็ตาม แต่ในรอบปี ๒๕๑๕ ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องสั่ง ซื้อฝ้ายจากต่างประเทศ มีมูลค่าถึง ๒,๓๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๒ ของมูลค่าสินค้าเข้าทั้งหมด หรือ อยู่ในอันดับที่ ๗ ของสินค้าที่สั่งเข้ามา ในประเทศ

เมื่อหันมามองดูภาวะการผลิตฝ้าย ในประเทศไทย จริงอยู่ แม้ว่าจะทุกคนจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า ดินฟ้าอากาศของประเทศไทยเหมาะสม กับการเจริญเติบโตของฝ้ายเป็นอย่างยิ่ง แต่ภาวะ การผลิตในปัจจุบันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายของ การผลิต ฝ้ายในปี ๒๕๑๒ ไว้ ๔๖,๐๐๐ ตัน ๒๕๑๔ จำนวน ๔๙,๐๐๐ ตัน ๒๕๑๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัน และในปี ๒๕๑๙ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ส่วนตามแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตฝ้ายในปี ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๕ ได้จำนวน ๖,๓๐๐ และ ๒๐,๒๐๕,๐๐๐ ตัน ตามลำดับ แต่ จากสถิติการเกษตร ของประเทศไทยปีเพาะปลูก ๒๕๑๔/๑๕ ซึ่งกองเศรษฐกิจการเกษตร สำนัก

งานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรากฏว่า นับตั้งแต่ปีเพาะปลูก ๒๕๐๕/๐๖ เป็นต้นมาจนกระทั่งปีเพาะปลูก ๒๕๑๔/๑๕ ผลผลิต ของฝ้ายได้รับใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่วางไว้ กล่าว คือผลผลิตขึ้นจาก ๔๑,๓๐๐ ตัน ในปีเพาะ ปลูก ๒๕๐๕/๐๖ มาเป็น ๑๑๗,๑๐๐ ตัน ในปีเพาะ ปลูก ๒๕๑๑/๑๒ อย่างไรก็ตามผลผลิตและพื้นที่ การเพาะปลูกฝ้ายได้เริ่มตกต่ำลง ตั้งแต่ฤดูการเพาะ ปลูก ๒๕๑๒/๑๓ เป็นต้นมา พื้นที่การเพาะปลูก ได้ลดลงเหลือเพียง ๕๘๓,๐๐๐ ไร่ และลดลงเหลือ เพียง ๑๘๘,๐๐๐ ไร่ ในฤดูเพาะปลูก ๒๕๑๔/๑๕

จากตัวเลข ดังกล่าวข้างต้น จะแลเห็น ได้ อย่างเด่นชัดว่า การผลิตฝ้ายของไทยเราไม่ประสบ ผลสำเร็จ ยังห่างไกลกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกมากมาย สา เหตุที่สำคัญ ที่ทำให้ การผลิตฝ้าย ของ ประเทศไทย ตกต่ำจนถึงกับต้อง ซื้อฝ้ายจากต่างประเทศ เข้ามาขึ้นโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งทอเช่นนี้ ก็คือ ศัตรูฝ้ายและราคาของฝ้าย โดยเฉพาะ ศัตรูฝ้ายซึ่งได้แก่โรคแมลงนั้นเป็นองค์ประ กอบที่สำคัญและ เป็นตัว จำกัดการผลิตฝ้าย แม้ว่าจะในปัจจุบันจะได้มีการหาวิธีการ เพื่อหลีกเลี่ยง

โรคแมลง เช่นการปลูกฝ้ายในฤดูแล้งหลังการ ทำนา หรือจัดทำฝ้ายเป็นแปลงใหญ่ ๆ อย่างที่ได้จัดทำ ในท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ และอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แล้ว ใช้เครื่องมือ ขนาดใหญ่ ปรอบ ศัตรูพืช ก็ตาม แต่ก็ทำได้ ในขอบ ขีดจำกัด การที่เกษตรกรต้อง ฉีดยาฝ้าย ๑๓-๑๕ ครั้งต่อการผลิตฝ้ายในแต่ละ ฤดูเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่อย่างใดเลย

การปลูกฝ้ายในฤดูแล้งหลัง การ ทำนา ใน ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนพฤษภาคม ถึงแม้ว่าในระยะดังกล่าวจะมีท้องฟ้าที่แจ่ม ใส ปราศ จากเมฆหมอก ฝ้ายได้รับแสงแดดเต็มที่ และการ

จิตยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะมี ประสิทธิภาพกว่า  
 ในฤดูฝนก็ตาม แต่ก็อาจมีบางครั้งที่ฝนฟ้าแปร  
 ปรวน ทำความเสียหายให้แก่ปุ๋ยได้ ฉะนั้นชาว  
 ไร่จะต้องรีบเร่งเกี่ยวให้หมดก่อนฝนมา ดังนั้นจึง  
 อาจกล่าวได้ว่า การผลิตปุ๋ยในฤดูแล้งแม้ว่าผล  
 ผลิตจะได้สูงกว่าการผลิตในฤดูฝน มีการจิตยา  
 ป้องกันศัตรูพืชจะน้อยกว่าก็ตาม แต่การปลูก  
 พืชในฤดูแล้งก็จำเป็นจะต้องให้น้ำเพื่อให้พืชเจริญ  
 เติบโต ดังนั้นต้นทุนการผลิตปุ๋ยในแต่ละฤดูจึง  
 ไม่แตกต่างกันมากนัก

ปัจจุบัน เกษตรกรยังไม่นิยม  
 ปลูกพืชในฤดูแล้งกันนัก ทั้งนี้เนื่อง  
 จากเกษตรกรมักจะปลูกพืชที่ ต้นกล้า  
 เติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว เช่น ข้าว  
 ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว หอม  
 กระเทียม ยาสูบ แตงโม และผัก  
 ต่าง ๆ พืชเหล่านี้ทำรายได้ให้กว่า  
 ปลูกพืช เหตุผลที่สำคัญอีกประการ  
 หนึ่งก็คือ เกษตรกรเข็ดขยาดต่อพิษ  
 ของยาปราบศัตรูพืช ด้วยเหตุผลดัง  
 กล่าว เกษตรกรจึงไม่นิยม ปลูกพืช  
 ใดๆก็ตามปัญหาเรื่องราคาของปุ๋ย  
 ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกษตรกรหัน  
 มาสนใจ ปลูกพืชชนิดใหม่ อีกทั้งได้  
 ถ้าผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ●